



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๕-๕๐๐๐

ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๔๕-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที ๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๒๕ มูลค่าข่าว ๒๕๒,๖๘๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

“ฮัท” ตีแซ่บถึงใจ

“หน้าอกอหัท” ใครคิดนิสัยปลาหูแม่กลองไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีหวังเจอรุ่นที่ปากกกล้ำลิ้นวาจาสั่งสอน โน...ๆ ไม่เอานะคำ พี่ “กุกกิก” แน่อีกแรง ทางที่ดีข้มข้มมือไม้อ่อน ถ่อมตัวดังแคไพนท์ อยู่วงการได้อย่างไร้มลทินเพราะพอน่ารัก ทุกอย่างก็น่าดู อย่าลืมหันเพราะความดัง อาจจะทำให้คุณขาดเพื่อนร่วมงานที่ดีได้นะจ๊ะ

มาที่อาการคันจากน้องสุดน่ารัก น้องแก้วมณี กาญจนบุรี

“สวีสวีที่ “กุกกิก” สุดน่ารัก สวีสวี ค่ะพี่ “กุกกิก” หนูแก้วมณีเขียนจดหมายมาอีกครั้งอืออย่างเพิ่งเบื่อบ่อจดหมายของแก้วมณีเลยนะคะ พระปิ่นทอง (ฮ้าฮ้าฮ้า)” เก๋รินมาอย่างฮา น้องนี้อารมณ์ดีสุดๆ

“เข้าเรื่องเลยแล้วกัน วันนี้ หนูแก้วเขียนมาก็เพราะว่าหนูแก้วมี คาราในดวงใจอยู่คนนึงตอนนี้เค้า กำลังฮอตมากๆ เค้ามาจากเวที เดอะสตาร์ 8 ที่ตอนนี้กำลังมี ผลงานภาพยนตร์เรื่อง “แม่เบ๊” อยู่ด้วย ล่าสุดไปถ่ายแบบเซ็กซี่ ให้นิตยสารอิมเมจ เก้าคนนั้น ก็คือ พี่ฮัท-จิรวชิญ ค่ะ เลยอยาก จะถามว่า นอกจากมีผลงาน ภาพยนตร์ แม่เบ๊ พี่ฮัท จะ มีงานละครและงานถ่าย แบบให้ดูกันอีกไหมที่ ฮัท จะกลับมาร้องเพลง ให้ฟังกันอีกไหมอ่ย ฝากถาม พี่ฮัท ด้วย นะคะ น้องแก้วมณี อยากรู้มาก ขอที่อยู่ พี่ฮัทด้วยจะเขียน จดหมายไปหาพี่ฮัท ค่ะไม่รู้ว่าพี่ฮัทเค้าจะ สะดวกที่จะให้แฟน คลับอย่างน้องได้เขียน จดหมายไปหาเค้าได้

หรือเปล่าน้า ถามที่ฮัทมาด้วยนะคะ ลงรูป ที่พี่ฮัท ไปถ่ายแบบให้ดูด้วยนะคะ รักนะจ๊ะพี่ๆ”

ณ จุดนี้ฮัท-จิรวชิญ กลายเป็น “ตีแซ่บ” เกิดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2534 จบการศึกษา จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกการแสดงและ กำกับการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลงานถ่ายแบบหลังๆ ฮัท มักกล้าถอดถ่ายแบบ เหลือทางงในตัวเองเลยได้ฉายาเป่าตุ้งมา ครอบครองอีก แต่คนออกมาบอกว่า เห็น เป่าตุ้งแบบนี้ยัดไส้หรือเปล่าน้า? ฮัท ออกมา ได้เบาๆว่าไม่ได้ยัดแน่นอน ของจริงล้วนๆ

หนุ่มฮัท ได้ประกาศวางไม้ค้ำถาว แล้วเพราะเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัด สหมงคลฟิล์ม เป็นเวลา 5 ปี อยู่กับ เสี่ย เจียง สมศักดิ์ เศรษฐินประเสริฐ เลย ไม่ค่อยได้ร้องเพลง รอดูผลงาน “แม่เบ๊” ไปก่อนนะ

ติดตามผลงานฮัทที่อิน-สตากลาม @hutdragon7 เฟซบุ๊กแฟนเพจ Hut The star 8.

“กุกกิก”

